



คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ที่ ๓/๙๐ / ๒๕๕๖

เรื่อง เปลี่ยนแปลงผู้มีหน้าที่รับผิดชอบด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖

ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ที่ ๒๕๓/๓ / ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ ได้แต่งตั้งผู้มีหน้าที่รับผิดชอบด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำคณะวิทยาการจัดการ นั้น บัดนี้คณะวิทยาการจัดการ ได้ทำหนังสือขอเปลี่ยนแปลงผู้มีหน้าที่รับผิดชอบด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ตามหนังสือเลขที่ วจก. ๐๒๒๙/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๖

เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างของคณะวิทยาการจัดการ เป็นไปอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยจึงแต่งตั้งผู้มีหน้าที่รับผิดชอบด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ดังนี้

นางสุนีย์	ทองอินทร์	หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
นางสาวสรัญญา	สิทธิชัย	เจ้าหน้าที่พัสดุ
ผศ.ดารารัตน์	ไชยาไส	หัวหน้าเจ้าหน้าที่การเงิน
นายสิริวิชญ์	อุดมปลละ	เจ้าหน้าที่การเงิน
นางสาวฉัตรภรณ์	กาวี	เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
ผศ.กมลทิพย์	คำใจ	ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ/ตรวจการจ้าง
ผศ.ดารารัตน์	ไชยาไส	กรรมการตรวจรับพัสดุ/ตรวจการจ้าง
อาจารย์วีระศักดิ์	สมยานะ	กรรมการตรวจรับพัสดุ/ตรวจการจ้าง

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ / ตรวจการจ้าง ประจำสาขาวิชาการจัดการและการบริหาร

อาจารย์เจิมขวัญ	รัชชุตานติ	ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ/ตรวจการจ้าง
ผศ.ธวัชชัย	บุญมี	กรรมการตรวจรับพัสดุ/ตรวจการจ้าง
อาจารย์พนิดา	สัตโยภาส	กรรมการตรวจรับพัสดุ/ตรวจการจ้าง

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ / ตรวจการจ้าง ประจำสาขาวิชาการตลาด

อาจารย์จินดาภา	ศรีสำราญ	ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ/ตรวจการจ้าง
อาจารย์พรณรัตน์	บุญกว้าง	กรรมการตรวจรับพัสดุ/ตรวจการจ้าง
อาจารย์ ดร.ประราสี	อเนก	กรรมการตรวจรับพัสดุ/ตรวจการจ้าง

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ / ตรวจการจ้าง ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

อาจารย์สุภารัตน์	แสงแก้ว	ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ/ตรวจการจ้าง
อาจารย์อุบลวรรณ	เกษตรเยี่ยม	กรรมการตรวจรับพัสดุ/ตรวจการจ้าง
อาจารย์กุสุมา	สุธาคำ	กรรมการตรวจรับพัสดุ/ตรวจการจ้าง

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ / ตรวจการจ้าง ประจำสาขาวิชาการบัญชีและการเงิน

อาจารย์พรวิมล	บุญมาภาศ	ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ/ตรวจการจ้าง
อาจารย์พิชญานันท์	อมรพิชญ์	กรรมการตรวจรับพัสดุ/ตรวจการจ้าง
อาจารย์วิไลพร	ไชโย	กรรมการตรวจรับพัสดุ/ตรวจการจ้าง

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ / ตรวจการจ้าง ประจำสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

อาจารย์มัทนา	อินไชย	ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ/ตรวจการจ้าง
รศ.ชาญชัย	ปัญญาบาล	กรรมการตรวจรับพัสดุ/ตรวจการจ้าง
ผศ.พิไล	เลิศพงศ์พิรุฬห์	กรรมการตรวจรับพัสดุ/ตรวจการจ้าง

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ / ตรวจการจ้าง ประจำสาขาวิชานิติศาสตร์

อาจารย์ศิโรช	แทนรัตนกุล	ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ/ตรวจการจ้าง
อาจารย์ทิพย์พู่	กฤษสุนทร	กรรมการตรวจรับพัสดุ/ตรวจการจ้าง
อาจารย์รัชนีณา	พวงลำ	กรรมการตรวจรับพัสดุ/ตรวจการจ้าง

ทั้งนี้เริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๖ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖



(รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่